



# KHÓA 1956 - 1959

NGUYỄN THÁI HAI

Thời gian trôi thật nhanh. Mỗi ngày nào còn cấp sách đến trường, nay chúng ta đã thành ông bà nội ngoại cả rồi. Vừa qua, nhân dịp đi dự lễ ra trường của đứa cháu, tôi nhớ đến ngày ra trường Công Chánh xa xưa. Rồi mỗi người đi mỗi ngả, mỗi ngành, không gặp lại nhau nữa, ngoại trừ một số nhỏ cùng sở hoặc có liên hệ giữa cơ quan.

Biển số 75 đến, làm chúng ta phân tán rải rác khắp năm châu. Có kẻ đã đổi nghề, có kẻ vẫn hằng say với nghề, nhưng vì lý lịch lại không được hành nghề. Có kẻ đã ta đi vĩnh viễn. Những điều này tái hiện trong trí óc tôi, mặc dầu đã 35 năm rồi. Do đó,

tôi quyết định sưu tầm tên của tất cả các bạn đồng khóa, để kỷ niệm 35 năm ra trường, tính theo năm ra trường của đa số.

Qua sự phối kiểm của một số bạn bè, xin trình bày bản danh sách đính kèm với 88 AH. Vì số quá đông và chỉ học chung với nhau vón vẹn có 2 năm, không một ai nhớ hết tất cả mọi người, nên chắc danh sách này có một số sai lầm, thiếu sót. Mong quý anh chị cho tôi biết để bổ sung và điều chỉnh lại, và thông cảm cho sự sai lầm.

Khóa 1956-1959 của chúng ta là một khóa có nhiều đặc biệt:

- Khóa đông nhất trường với sĩ số cùng học chung lớp. Khi tổng thống Ngô Đình Diệm lên nắm chính quyền, ông có nhiều chương trình canh tân xứ sở, cần nhiều cán bộ chuyên môn. Mặc dầu khóa trước đã được gia tăng nhiều, nhưng vẫn chưa đủ số, nên trường tổ chức thêm một lớp đặc biệt nữa.

- Khóa xui xẻo nhất về phương diện tài chánh. Đó là khóa đầu tiên không được lãnh lương cán sự khi lên lớp kỹ sư.

- Khóa đã kết duyên lứa đôi của những người cùng lớp:

Nguyễn Đình Dương - Đỗ Thị Yến

Phạm Kim Tiên - Nguyễn Thị Hồng

- Khóa có nhiều anh em ruột học cùng chung một lớp

Nguyễn Đình Dương - Nguyễn Tạ Hùng

Đỗ Hữu Thành - Đỗ Thị Yến

Nguyễn Bạch Long - Nguyễn Bạch Bích

Huỳnh Tâm - Huỳnh Phước

- Khóa có một AH ra trường với hai con: Nguyễn Thái Hai.

- Khóa có một AH tị nạn lấy được PHD Đầu tiên (trước AH Lê Thành Trang một năm), hiện là giáo sư chương trình Master và PhD đại học Missouri và là một nhà ảo thuật quốc tế đại tài: Nguyễn Thành Thiệt.

## DANH SÁCH ÁI HỮU CÔNG CHÍNH KHÓA 1956-1959

HỌ	TÊN	HỌ	TÊN
PHẠM VIẾT	ÁI	TRẦN BÁT	NHÚNG
NGUYỄN NGỌC	ÁNH	TRẦN HOÀNG	OAMH
TRẦN VĂN	ANH	NGUYỄN BÁ	PHÁP
NGUYỄN QUANG	BÁ	BÙI THẾ	PHÍ
NGUYỄN BACH	BÍCH	PHAN VĂN	PHONG
NGUYỄN NIỆM	CHÂU	HUỖNH	PHƯỚC
NGUYỄN KIM	CHƯƠNG	NGUYỄN ANH	PHƯƠNG
HUỖNH NGỌC	CƯỜNG	LÊ VỸ	QUỐC
NGUYỄN ĐÌNH	DƯƠNG	NGUYỄN VĂN	SANG
NGUYỄN NGỌC	ĐÌNH	NGUYỄN NGỌC	SINH
NGUYỄN QUANG	ĐOÀN	LENG	SUNG
NGUYỄN KẾ	ĐỨC	ĐẶNG THÀNH	TÀI
PHẠM BÁ	ĐƯỜNG	HUỖNH	TÂM
VŨ	GIẢN	NGÔ TẤN	TÂM
BẠCH VĂN	HÀ	TRẦN CÔNG	TÂM
THÁI SƠN	HÀ	LÊ PHÁT	TÂN
NGUYỄN THÁI	HAI	LÊ ĐỨC	THÁI
THÁI VĂN	HANH	TRẦN ĐÌNH	THẮNG
VÕ HỮU	HIẾN	BÙI HỮU	THANH
NGUYỄN VINH	HIẾN	ĐỖ HỮU	THÀNH
NGUYỄN GIA	HOÀNH	LÂM	THÁO
HÀ CÔNG	HOÈ	DƯƠNG BÁ	THẾ
NGUYỄN THỊ	HỒNG	NGUYỄN HUỖNH	THÍCH
PHẠM NGỌC	HỒNG XUÂN	TRƯƠNG CÔNG	THIỆN
HUỖNH VĂN	HUẤN	NGUYỄN NGỌC	THIỆT
NGUYỄN TẠ	HÙNG	NGUYỄN THÀNH	THIỆT
NGUYỄN VĂN	HUY	VÕ BÁ	THỌ
NGUYỄN KIM	HƯƠNG SƠN	LÊ TRUNG	THU
NGUYỄN ĐẮC	KHOA	LÂM ĐỐC	THƯỢNG
ĐOÀN VĂN	KIỆU	LÝ THỜI	THÙY
ĐOÀN THẾ	LÂN	NGUYỄN THANH	THỦY
NGUYỄN KIM	LÂN	VUÔNG QUANG	TIÊN
NGUYỄN BẠCH	LONG	PHẠM KIM	TIÊN
NGUYỄN KIM	LONG	LÊ VĂN	TỐT
TRƯƠNG TẮM	LUẬN	BÙI ĐỨC	TRỌNG
HUỖNH VĂN	LÝ	TRẦN ĐÌNH	TRÚC
LÂM VĂN	MIỀNG	HUỖNH MINH	TRUNG
NGUYỄN CÔNG	MIỀNG	VÕ THÀNH	TRƯỚC
HỨA HIỀN	MINH	TRẦN VĂN	TUỔI
TRẦN NGỌC	MINH	TRẦN GIA	TUÔNG
VŨ VĂN	NGÀN	LÊ VIẾT	TÙY
HỒ HỮU	NGHĨA	HỨA XƯƠNG	VĂN
TRẦN MINH	NGỌC	TRẦN NGỌC	XUẤT
NGUYỄN HOÀNG	NHẬN	ĐỖ THỊ	YẾN
ĐỖ THÀNH	NHƠN		